

**SINO - ขออีกซักวัน**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวสีจั่วหัว...**

เอาเรื่องหุ้น SINO ไว้ที่หลังก็แล้วกันนะครับ เพราะกินว่าจะพึ่งบาดตาไปเรื่อยไม่นานมานี้ ก็ยังคงลุ้นต่อได้อยู่แหละ หากไม่ลงมามากกว่าระดับนัยสำคัญเสียก่อน แต่ที่ ขออีกซักวัน ก็เรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้นแหละ เพราะ 3 วันที่ผ่านมา เรียวกว่ากำลังทดสอบระดับแนวต้านสำคัญ แม้ว่าจะเป็นแนวต้านย่อยๆ ที่จะลุ้น รอบ Rebound ได้ซักรอบก็ตาม แต่ก็อาจจะพอช่วยให้มีโอกาสได้เห็นการเล่นแก๊งกำไรของตลาดได้บ้าง...จากที่ได้กล่าวไว้ใน Live ซึ่งจะเห็นภาพกันอยู่แล้วว่า อาจจะยังมีหวังจากโครงสร้างการแกว่งตัวของ SET Index ที่อาจจะเป็นรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในเชิงบวกได้ หรือรูปแบบ อาจจะ เป็น Head & Shoulder Bottom นั้นเอง ซึ่งนั่น ถ้ารูปแบบราคา เป็นไปได้จริง ก็อาจจะกล่าวได้เหมือนกันว่า จากขาลงที่เป็นมา ก็อาจจะกำลังจะกลับตัวขึ้น แต่อย่าลืมนะ ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่ง หรือ เป็นแค่โครงสร้างย่อย ของแนวโน้มขาลง... อย่างที่กล่าว ถ้ารูปแบบราคา หรือ Price Pattern ดังกล่าวจะเป็นจริงได้นั้น ก็ต้องยืน 1420 ให้ได้มันคงเสียก่อน ซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ขึ้นไปได้ แต่ก็ยังไม่สามารถจะยืนได้จริง แถมยังคงกลับลงมาอยู่ในระดับ Neck Line ของ Pattern อีกด้วย... วันนี้ เลยต้องให้อีกซักวันก็แล้วกัน หากยังไม่ยืน 1420 ให้ได้ และอาจจะเล่นในระดับ Neck Line อยู่ต่อไปนั้น ความเสี่ยงในการอ่อนตัวลง อาจจะมีมากขึ้น หรือ เรียกว่า ถ้าไม่รีบขึ้น โอกาสของทางลง จะเริ่มมีมากขึ้นแทนที่เอาได้เลยนะ แล้วยิ่งถ้าจะลงไปต่ำกว่าระดับ 1400 ด้วยแล้ว รูปแบบราคา หรือ Price Pattern เชิงบวก ก็จะเริ่มหมดหวังได้เหมือนกัน

**ดูตามเกม...**

จริงๆ แล้ว ก็คงเถียงอะไรไม่ได้เลยนะ ถ้าจะบอกว่าไม่เห็นอะไรเลย มันก็จะดูมองโลกสวยไปหน่อย เพราะหุ้นที่ออกอาการ หรือมีการเล่นแบบนี้ แน่แน่นอนแหละ มีคนคุมเกมอยู่แล้ว

**แนวรับ : ...1.36-1.32 และ ไม่หลุด 1.30 ไว้ อุ่นใจกว่า**

**เป้าหมาย : ...1.75-1.80 เป็นแนวต้านแก๊งกำไรระยะสั้น ๆ**

**Price Chart...(SINO)**



**ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค**

**กราฟราคาหุ้น SINO...** แม้ว่าอาจจะยังไม่ยืน 1.37 ได้จริงๆ แต่ด้วยรูปแบบของการแกว่งตัว และสัญญาณจาก MA. ก็ยังคงคาดหวัง การขึ้นต่อได้ แต่ก็นะ เาระระดับทางนี้ไว้ในกราฟวางแผนด้วย คือ ต้องไม่ต่ำกว่า 1.30 ไว้ด้วย.. ส่วนเป้าหมาย อาจจะดูกันที่ระยะสั้น 1.75-1.80 ก่อน ซึ่งตรงนั้น อาจจะมีย่อการลงปรับฐาน โดยหากมีการปรับฐานในแนวโน้มเชิงบวก หรือ ปรับตัวลงในสัดส่วนที่ไม่เสียหายทางโครงสร้างนัก เราก็อาจจะคาดหวัง การขึ้นในรูปแบบ Pattern ใหญ่ๆ ที่คาดหวัง การเป็นตัว V ตามมาได้เหมือนกันนะ ... แปลว่า ตอนนี้ ทุกการขึ้น อาจจะทำให้เกิด Golden Cross แล้วจะมีรอบยาวๆ ได้นั้นคือ โอกาสไปถึง High เดิมที่เคยทำได้ ก็อาจมีได้